



ห่วงนักล่าไปเกม่อน
เสี่ยงถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว
16

ปอท.เตือนนักล่าไปเกม่อน เสี่ยงถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว

“ปอท.-ผู้เชี่ยวชาญ”เตือน“นักล่าไปเกม่อน” ระวังการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว แนะนำเปิดอีเมลใหม่ สำหรับลงทะเบียนเล่นเกมโดยเฉพาะ ห้ามใช้ โปรแกรม “โกงเกม” เสี่ยงไวรัสเล่นงาน “ล้วงข้อมูล” รวมทั้งระวังการถูกหลอกขายไอเทม กสทช.คาด ส่งหนังสือแจ้งถอด “ไปเกม่อน” ถึงเจ้าของเกมใน 4 สถานที่ต้องห้ามวันนี้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ อาจต้องถึงขั้น“แบน”

ท่ามกลางกระแสคลั่งไคล้เกมไปเกม่อน โภ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาระบุถึงข้อควรระวังในการเล่นไปเกม่อนโก ของกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี(ปอท.) เพื่อให้ไม่ ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ดังนี้

1. ระวังการหลอกขายตัวละครที่มีความสามารถ สูงจากผู้อื่น ซึ่งอาจมีการหลอกลวงเกิดขึ้นได้ 2. ไม่ควร ให้ข้อมูลส่วนตัวกับผู้ที่ไม่รู้จักในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวละครในเกมเช่นหมายเลขบัตรประชาชน หรือสมุดบัญชี และ 3. ไม่ควรใช้โปรแกรมช่วยเล่น

(Game Bot) ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการโกงเกม โดย โปรแกรมจำพวกนี้ถูกพัฒนาโดยนักคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ และพบว่าโปรแกรมช่วยเล่นจำนวน หนึ่งที่ถูกเผยแพร่จะฝังโปรแกรมร้าย (Malware) มาด้วย ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้แตกต่างกัน



กฤษณะ พัฒนเจริญ

กันไป เช่นการขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดช่อง ให้คนร้ายเข้าใช้งานเครื่องจากระยะไกล การเข้ารหัส ข้อมูลในเครื่องเพื่อเรียกค่าไถ่ เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้เล่นทุกคนควรใช้วิจารณญาณในการเล่นเนื่องจากการเล่นเกมนี้อาจส่งผลกระทบต่อ ในเรื่องอื่นได้ อาทิ 1. การเกิดอุบัติเหตุ ที่ผู้เล่นจะ เห็นสภาพแวดล้อมจริงลดลงส่งผลให้เสี่ยงที่จะ เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นขณะ ขับขี่ 2. ปัญหาสุขภาพ ผู้เล่นที่ใช้สายตาจ้อง โทรศัพท์เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสายตาได้

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ปอท.

โดยตรง 3. ปัญหาสังคม การเล่นเกมเป็น เวลานานทำให้ผู้เล่นสนใจผู้คนรอบข้างลดลง ปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวน้อยลง

4. การใช้เงินเพื่อซื้อของในเกม ผู้เล่น บางกลุ่มอาจใช้เงินจำนวนมากเสริมความ สามารถของตัวเอง แต่การใช้เงินโดยไม่ คำนึงถึงรายได้หรือรายจ่ายอื่น อาจก่อให้เกิด ภาระหนี้สินตามมาได้ 5. การบุกรุกสถานที่ ผู้อื่น การจับไปเกม่อนในเกมสามารถทำได้ ตลอดแต่ในโลกจริงบางสถานที่ที่เป็นสถานที่ ส่วนบุคคล ย่อมเป็นการรบกวนผู้อื่นและ อาจมีความผิด

6. อันตรายจากอาชญากร การเดินทาง ไปตามหาไปเกม่อนในบางสถานที่แปลกใหม่ บางครั้งอาจเกิดอันตรายได้หากสถานที่นั้น เป็นสถานที่ห่างไกลชุมชน โดยเฉพาะผู้เล่น ที่เป็นเด็ก หรือเป็นหญิง ผู้ปกครองต้อง ช่วยกันดูแลบุตรหลาน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ สายด่วน 191

เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ

พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ พล.ต.อ.พงศ์พัทธ์ พงษ์เจริญ รองผบ.ตร.

วางมาตรการป้องกันเหตุร้ายต่างๆ จากการเล่นเกม พร้อมสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาและเตรียมความพร้อมว่าในการเล่นเกมนั้นมีพฤติการณ์ใดที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย รวมถึงจะเพิ่มเติมมาตรการในการป้องกันใดไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเล่นเกม

รวมทั้งสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วทุกมุม และจุดสำคัญทั่วประเทศ เพื่อป้องกันอาชญากรรม คาดว่าจะได้ความชัดเจนเร็วๆ นี้ โดยทางตำรวจจะบูรณาการทำงานกับทาง กสทช. เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางจำกัดขอบเขตในการเล่น

แนะแยก "อีเมล" เล่นเกมโดยเฉพาะ

ด้านนายโกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรรมการผู้จัดการบริษัท T-NET จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สวทช.) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสนามข่าว สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101 ตอนหนึ่งว่าไปเล่นเกมออนไลน์จะใช้พื้นที่จีพีเอสของมือถือ

ทำให้ผู้ที่ต้องการเล่นเกม ต้องใช้อีเมล "จีเมล" ซึ่งเป็นของมือถือในการลงทะเบียนด้วย

โดยจะมีข้อกำหนดต้องอนุญาตให้มือถือสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการเล่นเกม เช่น การเข้าถึงภาพถ่ายในเครื่อง คอนแท็กกลิสต์ หรือรายชื่ออีเมลที่เราติดต่อทั้งหมดในจีเมล และเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว มือถือจะสามารถรู้กิจกรรมประจำวันของเราจากกิจกรรมบนมือถือและมีสิทธิ์นำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์การตลาด หรือนำไปทำอย่างอื่นตามข้อกำหนดในการลงทะเบียน ซึ่งมีเนื้อหาละเอียดมากและไม่มีใครอ่านกัน **ปิดจีพีเอสเมื่อไม่ใช้งานกันสอดแนม**

ดังนั้นเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน หรือกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ควรสมัครจีเมลใหม่ เพื่อนำไปลงทะเบียนเล่นเกมโดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่มีการส่งข้อมูลสำคัญใดๆ เป็นเพียงระบุความมีตัวตนว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น

ประการที่สองเกมนั้นต้องอนุญาตให้มีการเปิดจีพีเอส ซึ่งจะระบุตำแหน่งของเราในแผนที่ นอกจากนี้จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่แล้วจะทำให้มือถือรู้กิจกรรมประจำวันว่าไปไหนบ้างระหว่างเล่นเกม วิธีป้องกันก็คืออย่าเปิดจีพีเอสโดยไม่จำเป็น เมื่อไม่ได้เล่นเกม

ก็ปิดเสีย เท่านั้นก็กลัวจะไม่รู้ว่าตอนเช้าเราเริ่มเดินทางจากจุดใดในแผนที่ ออกมาตอนกี่โมง บ้านเราอยู่ในไหน

ส่วนประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องการใช้จ่ายเงิน เพราะในเกม หากต้องการอัปเดตเวอร์ชัน ก็ต้องไปซื้อของเพิ่ม และในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของสมาร์ตโฟนบางรุ่น สามารถบันทึกหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อและรหัสผ่านไว้ อาจมีการกดตกลงซื้อต่อเนื่อง จำนวนเงินก็อาจเพิ่มยอดจนสูง ซึ่งมีลักษณะคล้ายเกมคูกี้กรีนที่เคยเกิดปัญหา

ต้องเล่นเกมอย่างรู้กาลเทศะ

นายโกเมน กล่าวถึงมารยาทในการเล่นว่าเราสามารถปิดกล้องได้ ให้เป็นภาพพื้นหลังเหมือนเกมปกติทั่วไป เป็นการให้เกียรติสถานที่ เวลาเราไปในสถานที่สำคัญ ภาพของศาลพระภูมิที่มีตัวการ์ตูนไปเกมม่อนปรากฏในมือถืออาจดูไม่เคารพสถานที่ โดยเฉพาะการยื่นส่องโทรศัพท์แล้วหมุนๆ หามุมจับไปเกมม่อน ต่อหน้าศาลพระภูมิดูไม่เหมาะสม

นอกจากนี้เมื่ออยู่ในที่ชุมชนหากจะจับไปเกมม่อน ต้องหลบไปในที่ที่ไม่มีคนเดินผ่าน จะหลบไปทางซ้ายหรือจะชิดขวาแล้วค่อยจับ ซึ่งตัวไปเกมม่อนไม่รับเหนี่ยวไปไหน และเมื่อจับเสร็จจึงออกเดินไปตามปกติ และไม่จำเป็นต้องก้มหน้าดูโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา เพราะในเกมจะมีการแจ้งเตือนด้วยระบบสั่น ไม่จำเป็นต้องลุ้นว่าไปเกมม่อนจะมาเมื่อไร

ส่วนที่มีแนวคิดในการจัดโซนนิ่ง ในทางเทคนิคถือเป็นเรื่องยาก แต่ก็สามารถกำหนดพิกัดในการระงับการปรากฏตัวไปเกมม่อนได้ ซึ่งต้องใช้เวลา

สนช.ขงจัดโซนจับไปเกมม่อน

วันเดียวกันในการประชุมคณะกรรมการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายวัลลภ ตังคณานันท์ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องแอปพลิเคชันไปเกมม่อนโก ที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน โดยเชิญนายพีระพัฒน์ นันทาราวด์น กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพอินเตอร์ แอ็คทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เกม มาให้ข้อมูล หลังการประชุม นายวัลลภ กล่าวว่า

กมธ.สังคม เห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเกมตามกาลเวลา แต่ที่ได้รับความนิยมเพราะเป็นตัวละครที่คุ้นเคยกับประชาชนมานาน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องความปลอดภัย จึงควรกำหนดโซนต้องห้ามและโซนให้เล่นอย่างเหมาะสม โดยโซนต้องห้ามได้แก่ พื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น ทำเนียบรัฐบาล รัฐสภา และหน่วยงานความมั่นคง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และพื้นที่ไม่ควรเล่น เช่น สถานที่ราชการต่างๆ และพื้นที่อันตราย เช่น ถนนริมคลอง และสถานที่เปลี่ยว

ทั้งนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไข โดยประสานไปยังบริษัทผู้ผลิตเกมให้เพิกถอนจุดไอเทมจากสถานที่เหล่านี้ ที่ผ่านมามีหลายประเทศ เช่น สหรัฐ ก็เคยประสานไปให้ถอนไอเทมไปเกมม่อนออกจากพื้นที่ความมั่นคงเช่นกัน

ส่วนพื้นที่เหมาะสมอาจเน้นตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือส่วนราชการที่มีความหมายดีๆ เพื่อสนับสนุนให้คนไปเที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หรือตามบริเวณรอบวัดต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอเทมของเด็กและเยาวชน อาจสิ้นเปลืองทั้งค่าอินเทอร์เน็ต และการใช้เงินซื้อตัวไปเกมม่อน **จัดเกมพื้นที่หวงห้าม**

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำหนังสือไปยังบริษัทในแอนดรอยด์ ประเทศสหรัฐ ผู้พัฒนาเกมไปเกมม่อน โก ว่าขณะนี้กำลังประสานงานไปที่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนต่างๆ ให้ในแอนดรอยด์แล้วถอดตัวไปเกมม่อนออกจากสถานที่ที่ต้องห้าม

จากนั้นต้องให้ฝ่ายต่างประเทศของสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและแก้ไขร่างจดหมายให้เป็นในรูปแบบของหนังสือราชการ แล้วส่งกลับให้ทรูส่งไปยังในแอนดรอยด์ซึ่งคาดว่าจะส่งอีเมลขอให้เพิกถอนพิกัดไปเกมม่อนออกจากโซนนิ่งพื้นที่ต้องห้าม 4 แห่งคือ สถานที่ส่วนบุคคล สถานที่ราชการ โบราณสถาน และศาสนสถาน ได้ในวันนี้ (11 ส.ค.)

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กสทช. ไม่มีแนวคิดแบนเกมไปเกมม่อน แต่หากขอความ

ร่วมมือไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับก็มีสิทธิที่จะต้องแบนเกมไปเกมออนไลน์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องหารือกับกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อส่งไปยังนายกรัฐมนตรีพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมต่อไป เนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ปิดกั้นแต่ต้องการให้การเล่นเกมที่ปลอดภัยและเหมาะสม

คึกคักทั่วประเทศ-เล่นเกมทั้งคืน

ส่วนบรรยากาศการเล่นเกมที่จังหวัดต่างๆ พบว่ามีประชาชนจำนวนมากไปรวมตัวกันในพื้นที่สำคัญของจังหวัดเพื่อเล่นเกม จนหลายแห่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากบางพื้นที่มีการเล่นเกมกันเกือบทั้งคืน

ที่ จ.เชียงใหม่ พบว่ามีเกมออกมาเล่นเกมไปเกมออนไลน์ ในหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ช่วงประตูท่าแพ ถนนนิมมานเหมินทร์ และในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นั้น จะมีประชาชนนับพันคนแวะเวียนมาเล่นเกมตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงกลางดึก

ส่วนที่ จ.ชลบุรี พบว่ามีประชาชนนับร้อยคนออกมาจับไปเกมออนไลน์ ในร้านพื้นที่ทั้งห้างสรรพสินค้า ชายทะเล และที่สวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา

ขณะที่ จ.นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องจัดชุดสายตรวจป้องกันอาชญากรรม หลังมีชาวบ้านออกมาจับไปเกมออนไลน์ในช่วงกลางคืนจำนวนมาก โดยมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ออกตรวจสอบจุดที่มีประชาชนเล่นเกมไปเกมออนไลน์จำนวนมาก